

V/v chủ động, tích cực phòng
chống dịch sốt xuất huyết và
các dịch bệnh mùa Xuân – Hè
năm 2023

Kính gửi: - Trạm y tế xã,
- Các thôn trên địa bàn xã.

Hiện nay, điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi cho bệnh Sốt xuất huyết và các bệnh dịch thường xảy ra vào mùa Xuân - Hè như cúm, sởi, quai bị, thủy đậu, rubella, viêm phổi, viêm não virus, các bệnh dịch đường tiêu hóa... phát triển và lây lan. Bên cạnh tình hình dịch sốt xuất huyết trong nước có chiều hướng gia tăng từ 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm 2022; tại tỉnh ta theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã giám sát phát hiện 16 bệnh nhân sốt xuất huyết, 03 bệnh nhân sởi, 04 bệnh nhân chân – tay – miệng, 06 bệnh nhân viêm não virus, 01 người tử vong do bệnh dại..., hiện tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát ổn định, nhưng nguy cơ gia tăng, bùng phát dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa Xuân – Hè trong điều kiện thời tiết thích hợp vẫn luôn thường trực.

Thực hiện Công văn số 3540/UBND-VX 20/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1453/BYTDP ngày 17/3/2023 về việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết;

Căn cứ Công văn số 978/SYT-NVY ngày 22/3/2023 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc chủ động, tích cực phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa Xuân – Hè năm 2023.

Nhằm tăng cường, chủ động, tích cực phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa Xuân – Hè năm 2023 trên địa bàn xã; Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các thôn triển khai và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống sốt xuất huyết; trong đó tập trung tổ chức tốt công tác giám sát, phát hiện sớm xử lý triệt để ngay từ những ca bệnh đầu tiên, đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về bệnh Sốt xuất huyết Dengue và các biện pháp phòng, chống; vận động nhân dân thường xuyên tự giác thực hiện tốt vệ sinh môi trường, diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy ở trong khu vực nhà ở, khu dân cư và các khu vực công cộng (thu dọn

vật liệu, phế thải... gây đọng nước, đậy kín nắp, thả cá vào các dụng cụ chứa nước sinh hoạt...); phòng tránh muỗi đốt... để phòng, chống dịch Sốt xuất huyết.

2. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống bệnh dịch, hướng dẫn người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống ruồi, muỗi và các động vật trung gian truyền bệnh. Tập trung tuyên truyền mạnh mẽ về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh nhất là các vắc xin phòng bệnh dại, cúm, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà, uốn ván..., khuyến khích việc tiêm phòng cho người lớn, tiêm phòng sởi, rubella, bạch hầu, ho gà, uốn ván... cho phụ nữ tuổi sinh đẻ.

3. Chỉ đạo và huy động các đoàn thể trên địa bàn, các tổ chức định kỳ Phát động chiến dịch 1 tháng/1 lần vệ sinh môi trường, diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy “ thu gom rác, chai lọ, chum, vại, xô, chậu; khơi thông cống rãnh tránh nước tù, đọng; phát quang bụi rậm quanh nhà ... trong khuôn viên xung quanh nhà”, nhất là các hộ gia đình tại vùng có nguy cơ cao phải được kiểm tra, giám sát, xử lý sớm, hiệu quả theo hướng dẫn của Trạm Y tế.

4. Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đảm bảo các phương tiện máy móc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất diệt muỗi “4 tại chỗ”, sẵn sàng đáp ứng xử lý ca bệnh, ổ dịch và phun hóa chất 100% gia đình bệnh nhân và các hộ gia đình xung quanh nhà bệnh nhân bán kính 200 mét, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để ngay từ đầu không để dịch lây lan diện rộng, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong. Đặc biệt đối với các ổ dịch sốt xuất huyết phải tổ chức xử lý triệt để nguồn muỗi, loăng quăng, bọ gậy mang mầm bệnh (vi rút Dengue) không để mầm bệnh truyền cho các thế hệ tiếp theo và lưu hành trong quần thể muỗi gây dịch.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa Xuân - Hè năm 2023 trên địa bàn xã. Báo cáo Chủ tịch UBND xã về kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Huệ

